

อมาธารา รีสอร์ท แอนด์ เวลเนส ร่วมกับ เมืองไทย ประกันชีวิต จัดโปรฯ เพื่อผู้ใช้แอปพลิเคชัน MTL Six Packs



กรุงเทพฯ – อมาธารา รีสอร์ท แอนด์ เวลเนส รีสอร์ทที่นำเสนอบริการห้องพักระดับหรูและประสบการณ์สปาชั้นเลิศแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในเมืองไทย ร่วมกับ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เอาใจคนรักสุขภาพ จัดโปรโมชันมอบสิทธิประโยชน์แก่สมาชิกผู้ใช้งานแอปพลิเคชัน MTL Six Packs เพื่อการดูแลสุขภาพและความเป็นอยู่อย่างร่มรื่นดี โดยสมาชิก MTL Six Packs สามารถรับสิทธิประโยชน์จากอมาธาราได้ถึง 2 ต่อ โดยต่อที่หนึ่ง รับเงินคืนสูงสุด 5,000 บาท* เพื่อใช้จ่ายในรีสอร์ท เมื่อจองห้องพักหรือมียอดใช้จ่ายโดยรวมภายในรีสอร์ท และต่อที่สอง รับส่วนลด 15% ทันที** เมื่อใช้บริการทรีทเมนท์ที่อมาธารา รีสอร์ท แอนด์ เวลเนส สมาชิก MTL Six Packsทุกท่านรับสิทธิประโยชน์ได้แล้ว ตั้งแต่วันที่ – 31 ตุลาคม 2560

สำหรับสมาชิกระดับพรีเมียมของ MTL Six Packs สามารถรับเงินคืนขั้นแรก 2,000 บาท เพื่อใช้จ่ายใน รีสอร์ท เมื่อจองห้องพักหรือมียอดใช้จ่ายรวมตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป โดยสามารถรับเงินคืนสูงสุดได้ถึง 5,000 บาท หากยอดดังกล่าวมีมูลค่าตั้งแต่ 25,000 บาทขึ้นไป ทั้งนี้ยังรับส่วนลดเพิ่มเติมอีก 15% เมื่อจองแพ็คเกจเวลเนสเดย์ (Wellness Day Package) รวมถึงทรีทเมนท์อื่นๆ อีกหลายรายการ และยังได้รับสิทธิ์ทดลองใช้บริการคลาสฟื้นฟูสุขภาพฟรีอีกด้วย

สำหรับสมาชิกทั่วไปของ MTL Six Packs รับเงินคืนทันที 1,500 บาท หากทำการจองห้องพักหรือใช้จ่ายภายในรีสอร์ทเกิน 10,000 บาท โดยอมาธารามอบเงินคืนสูงสุดถึง 3,000 บาท หากยอดดังกล่าวมีมูลค่าเกิน 25,000 บาทขึ้นไป นอกจากนี้สมาชิกทั่วไปก็ยังจะได้รับส่วนลด 10% เมื่อจองแพ็คเกจเวลเนสเดย์ (Wellness Day Package) รวมถึงทรีทเมนท์อื่นๆ อีกหลายรายการ และยังทดลองใช้บริการคลาสฟื้นฟูสุขภาพฟรี

ทั้งนี้ผู้จองโปรโมชันต้องวางมัดจำ 50% เมื่อติดต่อจองบริการ โดยไม่สามารถขอรับเงินส่วนนี้คืนได้ โปรโมชันนี้สงวนสิทธิ์สำหรับการติดต่อจองโดยตรงกับฝ่ายสำรองห้องพักของรีสอร์ท และไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชัน ส่วนลด หรือแพ็คเกจอื่นๆ ได้ โปรโมชันนี้สงวนสิทธิ์สำหรับสมาชิกแอปพลิเคชัน MTL Six Packs และครอบครัวเท่านั้น ซึ่งเมื่อซื้อโปรโมชันนี้แล้วไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด โอนถ่ายสิทธิ์แก่ผู้อื่น หรือขอรับเงินสดคืนไม่ว่ากรณีใดๆ

หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ อมาธารา รีสอร์ท แอนด์ เวลเนส โทรศัพท์ 076 200 800 หรือ

076 318 888 แฟกซ์ 076 200 803 อีเมลล์ sales.phuket@amataraphuket.com สามารถติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ www.amataraphuket.com

###

เกี่ยวกับ อมาธารา รีสอร์ท แอนด์ เวลเนส

อมาธารา รีสอร์ท แอนด์ เวลเนส ตั้งอยู่ท่ามกลางทัศนียภาพอันงดงามของแหลมพันวาอันเลื่องชื่อของเกาะภูเก็ต โดยนำเสนอโปรแกรมการบำบัดและผ่อนคลายเพื่อสร้างเสริมพลานามัยและความสุขที่สมบูรณ์แบบ พร้อมบริการฟื้นฟูสุขภาพ เดอะ รีทรีท (The Retreat) ที่มุ่งเน้นให้ความสำคัญ ทั้งในการล้างพิษ (Detox) โยคะ การลดน้ำหนัก กิจกรรมสำหรับคู่ การออกกำลังกาย และสปาไว้ให้บริการเพื่อความผ่อนคลาย ซึ่งทุกแพ็คเกจจะประกอบด้วยบริการห้องพักที่อมาธารา รีสอร์ท แอนด์ เวลเนส บริการรับส่งระหว่างสนามบิน บริการอาหารเพื่อสุขภาพครบสามมื้อต่อวัน จากครัวสปา พร้อมบริการให้คำปรึกษาด้านสุขภาพรายบุคคล การวิเคราะห์ประเมินสภาพร่างกาย การบริการนวดผ่อนคลายระดับซิกเนเจอร์ของอมาธาราเป็นประจำทุกวัน และยังรวมถึงการบริการอีกมากมายตามรายการแพ็คเกจที่ได้เลือกไว้ รวมถึงทรีทเมนต์ซิกเนเจอร์ของอมาธาราและสปาไทยอัมมัมเพื่อการผ่อนคลายทั้งร่างกายและจิตใจที่สมบูรณ์แบบ

อมาธารา บริการห้องพักและห้องสวีทรวม 105 ห้อง ทุกห้องมีระเบียงพักผ่อนส่วนตัวเพื่อรับความสดชื่นและความงดงามของธรรมชาติอย่างเต็มที่ โดยห้องแบบพรีเมียร์ซีวิว ห้องพาวิลเลียน และห้องสวีท นำเสนอมาตรฐานใหม่ของงานดีไซน์และสิ่งอำนวยความสะดวกระดับหรู ส่วนห้องพูลวิลล่ามีสระว่ายน้ำส่วนตัวเพื่อมอบบรรยากาศแห่งการพักผ่อนที่หรูหราเป็นส่วนตัวสูงสุด ภายในรีสอร์ทที่สวยงามยังเพียบพร้อมด้วยบริหารห้องอาหารเลิศและหนึ่งในสถานบริการสปาริมหาดที่ดีที่สุดของเอเชีย